



เพื่อ SMEs เรายินดีค้า

ประกาศที่ 2 / 2562

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียม กรณียกเลิกการค้าประกัน

ด้วยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติในการคืนค่าธรรมเนียมการค้าประกันจึงขอแจ้งยกเลิกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกการค้าประกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 และประกาศที่ 9/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียมการค้าประกัน กรณีชำระค่าธรรมเนียมการค้าประกันล่วงหน้าเกินกว่า 1 ปี ภายใต้โครงการการค้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) และ Package Guarantee Scheme โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียมไว้ ดังนี้

ประเภทการค้าประกัน : Portfolio Guarantee Scheme (PGS) และ Package Guarantee Scheme		
กรณี	เงื่อนไข	การคืนค่าธรรมเนียม
การค้าประกัน ปีแรก	- กรณีที่ผู้ให้กู้แจ้งยกเลิกการค้าประกัน ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือการค้าประกัน	- บสย. จะหักค่าธรรมเนียมการค้าประกันไว้ 3 เดือน และคืนค่าธรรมเนียมที่เหลือให้แก่ ผู้กู้ / ผู้ให้กู้ โดยส่วนที่ บสย. ได้หักไว้ จะไม่นำมาคำนวณเป็นภาระการค้าประกันเฉลี่ย (Average Outstanding) ของผู้ให้กู้
	- กรณีที่ผู้ให้กู้แจ้งยกเลิกการค้าประกัน พ้นกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือการค้าประกัน	- ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
การค้าประกัน ในปีต่ออายุ	- กรณีที่ผู้ให้กู้แจ้งยกเลิกการค้าประกัน ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ต่ออายุการค้าประกัน	- บสย. จะหักค่าธรรมเนียมการค้าประกันไว้ 3 เดือน และคืนค่าธรรมเนียมที่เหลือให้แก่ ผู้กู้ / ผู้ให้กู้ โดยส่วนที่ บสย. ได้หักไว้ จะไม่นำมาคำนวณเป็นภาระการค้าประกันเฉลี่ย (Average Outstanding) ของผู้ให้กู้
	- กรณีที่ผู้ให้กู้แจ้งยกเลิกการค้าประกัน พ้นกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ต่ออายุการค้าประกัน	- ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
กรณีชำระค่าธรรมเนียมการค้าประกันล่วงหน้าเกินกว่า 1 ปี ไม่ว่าผู้ให้กู้จะแจ้งยกเลิกการค้าประกันในปีใด บสย. จะคืนค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาการค้าประกันที่เหลือให้แก่ ผู้กู้ / ผู้ให้กู้ โดยนับจากวันที่ บสย. ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกการค้าประกัน โดยระยะเวลาให้คิดคำนวณเป็นเดือน เศษของเดือนให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมส่วนที่ไม่ได้คืน บสย. จะหักไว้ 1 เดือน โดยไม่นำมาคำนวณเป็นภาระการค้าประกันเฉลี่ย (Average Outstanding) ของผู้ให้กู้		
ประเภทการค้าประกัน : Non Portfolio Guarantee Scheme (Non PGS)		
การค้าประกัน ปีแรก	- กรณีที่ไม่มีการเบิกใช้วงเงิน และผู้ให้กู้แจ้งยกเลิกการค้าประกันภายในปีแรก	- บสย. จะหักค่าธรรมเนียมไว้ และคืนค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาการค้าประกันที่เหลือให้แก่ ผู้กู้/ผู้ให้กู้ โดยนับจากวันที่ บสย. ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกการค้าประกัน จนถึงวันที่ การค้าประกันครบกำหนดในปีแรก โดยระยะเวลาให้คิดคำนวณเป็นเดือน เศษของเดือนให้ปัดทิ้ง
	- กรณีที่มีการเบิกใช้วงเงิน และผู้ให้กู้แจ้งยกเลิกการค้าประกันภายในปีแรก	- ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ



บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ชั้น 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2890-9988
โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800
www.tcg.or.th email : info@tcg.or.th

เพื่อ SMEs เรายินดีค่า

การค้ำประกัน ในปีต่ออายุ	- กรณีที่ผู้ให้กู้แจ้งยกเลิกการค้ำประกัน ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ต่ออายุค้ำประกัน	- บสย. จะหักค่าธรรมเนียมค้ำประกันไว้ 3 เดือน และคืน ค่าธรรมเนียม ที่เหลือให้แก่ผู้กู้ / ผู้ให้กู้
	- กรณีที่ผู้ให้กู้แจ้งยกเลิกการค้ำประกัน พ้นกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ต่ออายุค้ำประกัน	- ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ทั้งนี้ บสย. จะถือเอาวันที่ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกการค้ำประกันจากผู้ให้กู้เป็นวันแจ้งยกเลิกการค้ำประกัน
และบสย. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใดๆ ตามประกาศนี้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่ **11** เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

(ดร.รักษ์ วรกิจโกศาทร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป